



บันทึกข้อความ

หน้าห้อง ผู้อำนวยการ
วันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕
วันที่ 29 ส.ค. 2565

ส่วนราชการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่

วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมทางไกล VDO Conference รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.”

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ต้นเรื่อง

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีการจัดการประชุมทางไกล รายการ “พุธเช้า...ข่าว สพฐ.” เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ารับฟังนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ VDO Conference ในพุธเช้า...ข่าว สพฐ. ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ข้อเท็จจริง

สำนักงานเขตมอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยหรือผู้แทนกลุ่มละ ๑ คน เข้าร่วมประชุม พุธเช้า ข่าว... สพฐ. ในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ และมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปการประชุมดังกล่าว

ข้อระเบียบ / กฎหมาย -

ข้อพิจารณา

๑. นำข้อมูลขึ้นระบบ TECS เพื่อการติดตามนโยบายย้อนหลังแบบ Real Time
๒. แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มทราบ และแจ้ง Link ระบบ TECS ทางช่องทาง Line กลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



สุวิทย์

(นายจิรวัฒน์ วิเวกชาติ)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

(นางจุจจาว สิริวาลัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

สรุปรายงานการรับฟัง พุธเช้า...ข่าว สพฐ. ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ช่วงรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน เวลา ๐๗.๓๐ - ๐๘.๐๐ น.

กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

๑.) MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย : โครงการฝึกสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียน โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม / สพม.บึงกาฬ

๒.) โครงการพาน้องกลับมาเรียน / สพป.ยะลา เขต ๑

๓.) โรงเรียนคุณภาพขนาดเล็ก โรงเรียนบ้านประดู่ / สพป.บุรีรัมย์ เขต ๒

๔.) พุธเช้า ข่าวนักเรียน : “ยูวเกษตรน้อย สู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ระหว่างเรียน”
โรงเรียนบ้านไทรงาม / สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒

รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. เวลา ๘.๐๐ - ๙.๐๐ น.

กิจกรรมที่ ๑ : โครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” : แปลงนาสาธิต โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
สพป.นครราชสีมา เขต ๑

กิจกรรมที่ ๒ : เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประเด็นสำคัญ
แจ้งให้ทราบดังนี้

ประเด็นที่ ๑ : พื้นที่พื้นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ของ สพป.
ลพบุรี เขต ๑ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมดูผลการดำเนินงานการเปิดภาคเรียน
การส่งเสริมสนับสนุนในบทบาทของเขตพื้นที่ การกิจของโรงเรียน โดย สพป. ลพบุรี เขต ๑ ได้แสดงให้เห็นถึง
การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนโดยส่งเสริมสนับสนุนของเขตพื้นที่ ซึ่งในการดำเนินงานได้พบกับปัญหาและ
อุปสรรคมากมาย นำมาซึ่งความต้องการฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการ
แก้ปัญหาและการปฏิบัติงาน โดยทาง ลพบุรี เขต ๑ ได้มีการทำนวัตกรรมสะพานเชื่อมข้อมูลกับทุกหน่วยงานที่
จัดการศึกษาให้ได้มีฐานข้อมูลที่เชื่อมถึงกัน เช่น ข้อมูลนักเรียน ซึ่งมีรายละเอียดที่ตรงกันและง่ายต่อการค้นหา
อย่างมีระบบระเบียบซึ่งเป็นศักยภาพที่ตอบโจทย์เรื่องพื้นที่พื้นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน โดยนำเทคโนโลยี
เข้ามาใช้ ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นระบบ

ประเด็นที่ ๒ : โรงเรียนแห่งความสุข จิวแต่แจ้ว โรงเรียนวัดชัยเสื่อแมบ สพป.ลพบุรี
เขต ๑ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. มีโอกาสได้เข้าเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก Stand Alone สังกัด สพป.
ลพบุรี เขต ๑ โรงเรียนวัดชัยเสื่อแมบ มีนักเรียน ๕๓ คน ครู ๓ คน และอัตราจ้าง ๓ คน โดยผู้บริหารโรงเรียนได้
พยายามสร้างการมีส่วนร่วมและเรียนรู้ข้อจำกัดและก้าวข้ามไปสู่ความสำเร็จโดยใช้กลไกความร่วมมือของภาคี
เครือข่าย จากการร่วมพูดคุยกับนักเรียน ๕๓ คน แสดงให้เห็นว่า นักเรียนได้มีส่วนร่วมการเรียนรู้ มีการ
แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จของการเรียนสอน โรงเรียนสะอาดแม้จะไม่มีภารโรง

เลขาธิการ กพฐ. จึงขอเรียนไปยังผู้บริหารเพื่อถอดบทเรียนกับทางโรงเรียนวัดชัยเสือแม่เป็นโรงเรียนแบบอย่าง
ประเด็นที่ ๓ : เร่งรัด สรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากรในโรงเรียน เนื่องจากในปัจจุบัน
อัตรากำลังของครูผู้สอนนั้นไม่เพียงพอกับจำนวนห้องเรียน ขอให้ทำการ เร่งรัด สรรหา บรรจุแต่งตั้งบุคลากรใน
โรงเรียนให้รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม

กิจกรรมที่ ๓ : แจงข้อราชการจาก สพฐ.

๑.) ONE TEAM สพฐ. : “อยู่ป่า อยู่เมือง โอกาสและนโยบายไปถึงเท่าเทียมกัน” EP.๑
โรงเรียนล่องแพพิทยา อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต ๒

๒.) สารคดีเชิงข่าว : พาน้องกลับห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยเสือ จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓

๓.) “โรงเรียนดีบนดอย โรงเรียนหรรยบนเกาะ” : ทวิภาษาขับเคลื่อนการศึกษาด้วยภาษาแม่
เป็นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่ / สพป.เชียงใหม่ เขต ๖

สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ลิงค์



นายจิรวุฒิ วิเวกชาติ : เรียบเรียง สรุป เนื้อหา